



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๗ ๑๑๕๖

ที่ ลป ๐๓๓๓/ ๓๗

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินการดำเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์
ที่มีโซเชีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ประเมินตนเองตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(MOPH ITA) ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) และตามคู่มือการประเมิน ITA
ดังกล่าว ใน MOIT ที่ ๑๓ กำหนดให้หน่วยงานผู้รับการประเมิน จัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเชีย ในการนี้กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ได้
ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอรายงานที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ไม่มีเหตุการณ์หรือข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเชียของหน่วยงาน
แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขออนุญาตนำรายงานนี้เผยแพร่ในเว็บไซต์
<https://www.cdho.go.th/> ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ต่อไป

(นายอนุกุล หนูสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รับทราบ/อนุญาต

(นายสุพล ปัญญาไว)




สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง รายงานการประเมินการดำเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม วัน/เดือน/ปี : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ หัวข้อ : รายงานการประเมินการดำเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานการประเมินการดำเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบ  (นายอนุกุล หนูสุข) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุพล ปัญญาไว) สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายอนุกุล หนูสุข) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘	

